

สรุปข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประมวลจากความเห็นของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

ลำดับ ที่	ประเด็นการปฏิรูป	ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป	ระเบียบ/กฎหมายที่จะต้องแก้ไข	ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๑	บทบาท อำนาจหน้าที่	๑.๑ การเป็นหน่วยประสานการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ - ควรแก้ไขเรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้สามารถมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ก่อนมอบให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๕๐	- สำนักงาน ก.พ.ร.
		๑.๒ การประสานงานส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามที่ได้รับมอบอำนาจ -		
		๑.๓ การสนับสนุนภาคเอกชนในพื้นที่ -		
		๑.๔ การปฏิบัติงานในฐานะส่วนราชการภูมิภาคของ สป.มท. - ควรมีสำนักงานอำเภอที่ขึ้นตรงต่อ สป.มท. - โอนงานบริการสาธารณะ งานอำนวยความสะดวก และบริการให้ภาคเอกชนดำเนินการ		
		๑.๕ อำนาจหน้าที่ที่ควรยกเลิก/โอนให้หน่วยงานอื่น ๆ - โอนงานรัฐพิธีให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด งานคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือพาณิชย์จังหวัด		
		๑.๖ อำนาจหน้าที่ที่ควรเพิ่มเติม - ให้ ผวจ. สามารถควบคุมบังคับบัญชาทุกส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดได้ - ควรให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาทุกประเภทเพื่อถ่วงดุลอำนาจ - ให้ ผวจ. มีอำนาจในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในคดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง		สำนักงาน ก.พ.ร.
		๑.๗ เรื่องอื่นๆ -		

ลำดับ ที่	ประเด็นการปฏิรูป	ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป	ระเบียบ/กฎหมายที่จะต้องแก้ไข	ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๒	โครงสร้าง	<p>๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงโครงสร้าง สนจ. และเพิ่มอัตรากำลัง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ - ควบยุบกลุ่มจังหวัด - ควรกำหนดตำแหน่งผู้บริหารกลุ่มจังหวัดอย่างชัดเจนไม่ยึดโยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ควรจัดตั้งหน่วยงานระดับกรมที่มีภารกิจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะ <p>๒.๒ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรกำหนดให้ราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเป็นราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมด เพื่อบูรณาการการทำงานของจังหวัดให้มีเอกภาพมากขึ้น <p>๒.๓ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบยุบเล็ก อบจ. เพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาพื้นที่ที่ทับซ้อนกันระหว่างจังหวัดและอบจ. - ควบยุบรวม อบต. ขนาดเล็กและจัดตั้งเป็นเทศบาล เพื่อบูรณาการการทำงานงบประมาณ และอัตรากำลัง <p>๒.๔ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>๒.๕ โครงสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนภายใต้กลไก กรอ.จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรกำหนดให้ กรอ. เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน <p>๒.๖ เรื่องอื่นๆ</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔</p> <p>- พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. พ.ศ.๒๕๔๒</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นการปฏิรูป	ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป	ระเบียบ/กฎหมายที่จะต้องแก้ไข	ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๓	การบริหารงาน	<p>๓.๑ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และงบประมาณ/การประสานแผน/การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรปรับปรุงระบบงบประมาณให้ลงสู่พื้นที่โดยตรง - ควรลดขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ - กำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเป็นรายอำเภอ ก่อนจัดทำแผนพัฒนาและคำของบประมาณ เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง - ควรปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา อปท. ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาเชื่อมโยงกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ.๒๕๔๘ 	กระทรวงมหาดไทย
		<p>๓.๒ การบริหารงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรให้ ก.บ.จ. หรือ ผวจ. มีอำนาจในการพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากส่วนกลาง - งบประมาณของส่วนราชการที่จะจัดสรรให้แก่จังหวัดควรโอนให้ตั้งแต่ต้นไปงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด - ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงบประมาณ - กรมบัญชีกลาง
		<p>๓.๓ การบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลทุกระดับให้ ผวจ. - ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารงานบุคคลของราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนในภูมิภาค - ควรปรับปรุงบัญชีเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนให้เท่าเทียมกับข้าราชการฝ่ายตุลาการและข้าราชการฝ่ายนิติบัญญัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 	สำนักงาน ก.พ.

	<p>๓.๔ การบริหารงานและระบบการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรมีกฎหมายรองรับการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด - ควรกำหนดภารกิจและกรอบอำนาจของศูนย์ดำรงธรรมอย่างชัดเจน 		
	<p>๓.๖ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรยกเลิก - ควรกำหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงานให้ง่ายต่อการปฏิบัติและเป็นรูปธรรม - สำนักงาน ก.พ.ร. ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในจังหวัด 		สำนักงาน ก.พ.ร.
	<p>๓.๗ เรื่องอื่นๆ</p> <p>-</p>		